

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้า

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.5 (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้า

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 สินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 646.57 ล้านบาท และ 643.36 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้ามีจำนวน 4.87 ล้านบาท เท่ากัน

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าเป็นการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร และสภาพการณ์ของตลาด

กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าตามความจำเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าต้องใช้การประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวนเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้า ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้า

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในข้อสมมติฐานของกลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้า และประเมินว่านโยบายการบัญชีมีความสม่าเสมอกับปีที่ผ่านมา
- ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหารซึ่งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการทำนายเวียนของสินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อสมมติฐานของผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของอายุสินค้าคงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้า
- ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง
- ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำนวณค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวนไหวช้าได้กระทำอย่างเหมาะสม

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตามที่ได้อ้างไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.6 (นโยบายการบัญชี) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 (มูลค่ายุติธรรม) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 (สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน) กลุ่มกิจการเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 82.74 ล้านบาท เท่ากัน

การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญ เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้เป็นการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐาน โดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ในตลาด

กลุ่มกิจการใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผลในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่สำคัญ ได้แก่ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงความเสี่ยงอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น และอัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคต ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคต

วิธีการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานของกลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าและความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลภายนอกที่สามารถสังเกตได้ของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับคู่สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น
- ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าภายในของสำนักงานของข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ปรับปรุงความเสี่ยงที่ใช้ในการประมาณการ โดยเทียบเคียงอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อประเมินว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
- ทดสอบความถูกต้องตัวเลขโดยทดสอบการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าวิธีการที่ผู้บริหารใช้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้



ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามรถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพหรือการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด

ศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	1,146,134,080	897,272,315	1,088,056,575	845,988,391
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	10	863,282,570	1,047,492,515	867,447,163	1,050,879,164
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน		436,548	1,126,838	436,548	1,126,838
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	11.2	566,156,155	443,800,549	566,156,155	443,800,549
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	12	641,704,924	838,256,598	638,493,896	835,618,756
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,230,743	6,677,297	4,560,501	6,003,386
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,222,945,020	3,234,626,112	3,165,150,838	3,183,417,084
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	11.2	25,480,149	141,803,878	25,480,149	141,803,878
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	20,049,230	20,049,230
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารทุน	11.2	82,741,175	93,301,607	82,741,175	93,301,607
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	14	9,020,821	9,020,821	9,618,166	9,646,688
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	15	1,523,028,675	1,634,418,720	1,476,912,212	1,580,398,411
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	16	584,278	764,094	584,278	764,094
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	17	39,598,350	49,086,661	33,589,178	42,593,032
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	59,531,691	51,977,137	55,155,838	47,851,116
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		69,567,670	57,351,219	69,507,670	57,291,219
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,809,552,809	2,037,724,137	1,773,637,896	1,993,699,275
รวมสินทรัพย์		5,032,497,829	5,272,350,249	4,938,788,734	5,177,116,359

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	795,434,393	1,147,028,534	797,758,142	1,147,131,350
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน		2,019,377	2,607,020	2,019,377	2,607,020
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		5,986,880	1,923,993	3,624,280	670,736
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	28	216,614	216,614	216,614	216,614
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		702,131	1,444,317	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		804,359,395	1,153,220,478	803,618,413	1,150,625,720
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	28	396,384	577,268	396,384	577,268
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	314,746	702,625	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	297,147,446	285,819,444	269,436,778	259,683,793
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		956,222	-	956,222	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		298,814,798	287,099,337	270,789,384	260,261,061
รวมหนี้สิน		1,103,174,193	1,440,319,815	1,074,407,797	1,410,886,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	21			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 192,207,700 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท				
(พ.ศ. 2565 : หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	192,207,700	200,000,000	192,207,700	200,000,000
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 192,207,700 หุ้น				
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	192,207,700	200,000,000	192,207,700	200,000,000
(พ.ศ. 2565 : หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น				
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21	298,000,000	298,000,000	298,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	20,000,000	20,000,000	20,000,000
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน		-	114,011,638	-
ยังไม่ได้จัดสรร		3,379,001,766	3,267,375,729	3,312,797,257
หัก ทุนทุนซื้อคืน	23	-	(114,011,638)	(114,011,638)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		40,109,736	46,650,113	41,375,980
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่		3,929,319,202	3,832,025,842	3,864,380,937
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,434	4,592	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,929,323,636	3,832,030,434	3,864,380,937
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,032,497,829	5,272,350,249	4,938,788,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	30	5,417,205,832	5,883,167,771	5,415,368,723	5,881,620,196
รายได้เงินปันผล	24	-	13,175,780	23,999,741	32,175,533
รายได้อื่น		59,752,790	54,754,220	62,693,892	55,744,527
รวมรายได้		5,476,958,622	5,951,097,771	5,502,062,356	5,969,540,256
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		4,926,639,027	5,442,819,540	4,961,223,542	5,468,836,414
ค่าใช้จ่ายในการขาย		100,051,940	97,771,056	100,051,940	97,771,056
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		258,259,827	267,585,032	252,873,969	262,387,427
ค่าใช้จ่ายอื่น		21,873,446	20,545,740	21,860,980	20,537,011
รวมค่าใช้จ่าย		5,306,824,240	5,828,721,368	5,336,010,431	5,849,531,908
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้					
ต้นทุนทางการเงิน	28	(39,116)	(49,709)	(39,116)	(49,709)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		170,095,266	122,326,694	166,012,809	119,958,639
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	(10,328,987)	(12,386,617)	(5,388,632)	(8,098,370)
กำไรสุทธิสำหรับปี		159,766,279	109,940,077	160,624,177	111,860,269
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	-	80,457,002	-	70,154,658
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ด้วยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	11.2 ข)	(10,560,432)	(81,296,610)	(10,560,432)	(81,296,610)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	26	2,112,086	167,922	2,112,086	2,228,392
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(8,448,346)	(671,686)	(8,448,346)	(8,913,560)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	11.2 ข)	2,384,961	(2,123,754)	2,384,961	(2,123,754)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	26	(476,992)	424,751	(476,992)	424,751
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		1,907,969	(1,699,003)	1,907,969	(1,699,003)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(6,540,377)	(2,370,689)	(6,540,377)	(10,612,563)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		153,225,902	107,569,388	154,083,800	101,247,706

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว ธิเบอริ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	159,766,178	109,940,057	160,624,177	111,860,269	
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	101	20	-	-	
	<u>159,766,279</u>	<u>109,940,077</u>	<u>160,624,177</u>	<u>111,860,269</u>	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	153,225,801	107,569,190	154,083,800	101,247,706	
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	101	198	-	-	
	<u>153,225,902</u>	<u>107,569,388</u>	<u>154,083,800</u>	<u>101,247,706</u>	
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27	0.83	0.57	0.84	0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม														
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่														
ส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
			กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม								รวม	
					การวัดมูลค่า เงินลงทุน ในตราสารหนี้	การวัดมูลค่า เงินลงทุน ในตราสารทุน	การวัดมูลค่าใหม่ ของภาระผูกพัน ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม			
ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	หุ้นทุนซื้อคืน	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี														
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564	200,000,000	298,000,000	(114,011,638)	20,000,000	114,011,638	3,327,443,382	(1,410,093)	115,053,135	(64,622,062)	49,020,980	3,894,464,362	4,641	3,894,469,003	
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2565														
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	109,940,057	(1,699,003)	(65,037,287)	64,365,423	(2,370,867)	107,569,190	198	107,569,388	
เงินปันผลจ่าย	31	-	-	-	-	(170,007,710)	-	-	-	-	(170,007,710)	(247)	(170,007,957)	
ยอดคงเหลือสิ้นปี														
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	200,000,000	298,000,000	(114,011,638)	20,000,000	114,011,638	3,267,375,729	(3,109,096)	50,015,848	(256,639)	46,650,113	3,832,025,842	4,592	3,832,030,434	
ยอดคงเหลือต้นปี														
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565	200,000,000	298,000,000	(114,011,638)	20,000,000	114,011,638	3,267,375,729	(3,109,096)	50,015,848	(256,639)	46,650,113	3,832,025,842	4,592	3,832,030,434	
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2566														
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	159,766,178	1,907,969	(8,448,346)	-	(6,540,377)	153,225,801	101	153,225,902	
การลดหุ้นสามัญจากหุ้นทุนซื้อคืน	23	(7,792,300)	-	114,011,638	-	(114,011,638)	7,792,300	-	-	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่าย	31	-	-	-	-	(55,932,441)	-	-	-	-	(55,932,441)	(259)	(55,932,700)	
ยอดคงเหลือสิ้นปี														
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	192,207,700	298,000,000	-	20,000,000	-	3,379,001,766	(1,201,127)	41,567,502	(256,639)	40,109,736	3,929,319,202	4,434	3,929,323,636	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		งบการเงินเฉพาะกิจการ										
		ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น					
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
							การวัดมูลค่า เงินลงทุน ในตราสารหนี้	การวัดมูลค่า เงินลงทุน ในตราสารทุน	การวัดมูลค่าใหม่ ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	รวม องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	รวม	
		ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง หุ้นที่ซื้อคืน	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ของส่วน เจ้าของ	รวม	
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี												
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564	200,000,000	298,000,000	(114,011,638)	20,000,000	114,011,638	3,258,460,662	(1,410,093)	115,053,135	(55,114,122)	58,528,920	3,834,989,582
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับ												
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2565												
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	111,860,269	(1,699,003)	(65,037,287)	56,123,727	(10,612,563)		101,247,706
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(170,007,710)	-	-	-	-	-	(170,007,710)
	ยอดคงเหลือสิ้นปี											
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	200,000,000	298,000,000	(114,011,638)	20,000,000	114,011,638	3,200,313,221	(3,109,096)	50,015,848	1,009,605	47,916,357	3,766,229,578
ยอดคงเหลือต้นปี												
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565	200,000,000	298,000,000	(114,011,638)	20,000,000	114,011,638	3,200,313,221	(3,109,096)	50,015,848	1,009,605	47,916,357	3,766,229,578
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับ												
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2566												
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	160,624,177	1,907,969	(8,448,346)	-	(6,540,377)		154,083,800
	การลดหุ้นสามัญจากหุ้นที่ซื้อคืน	(7,792,300)	-	114,011,638	(114,011,638)	7,792,300	-	-	-	-	-	(55,932,441)
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(55,932,441)	-	-	-	-	-	(55,932,441)
	ยอดคงเหลือสิ้นปี											
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	192,207,700	298,000,000	-	20,000,000	-	3,312,797,257	(1,201,127)	41,567,502	1,009,605	41,375,980	3,864,380,937

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท อีโนเว ร้บเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษีเงินได้	170,095,266	122,326,694	166,012,809	119,958,639	
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์	14, 15	334,550,331	352,463,476	322,104,622	339,172,026
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	17	8,123,757	8,244,560	6,933,010	7,220,923
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	16	179,816	179,816	179,816	179,816
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	11.2 ก)	56,561	1,613,948	56,561	1,613,948
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (ถ้าไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและ การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	3,834,264	2,253,319	3,834,264	2,253,319
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของอนุพันธ์ทางการเงิน		(413,013)	1,657,714	(374,389)	1,880,176
(ถ้าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		102,648	1,725,049	102,648	1,725,049
รายได้เงินปันผล	24	-	(13,175,780)	(23,999,741)	(32,175,533)
รายได้ดอกเบี้ย		(16,521,286)	(9,983,130)	(16,203,967)	(9,895,001)
ต้นทุนทางการเงิน		39,116	49,709	39,116	49,709
ผลประโยชน์พนักงาน	20	26,569,216	30,201,885	24,444,547	27,217,825
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		182,722,415	(161,988,734)	181,928,293	(162,563,896)
สินค้าคงเหลือ		192,717,410	(50,690,842)	193,290,596	(50,976,059)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,465,340	(102,271)	1,442,885	(78,432)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(21,704,151)	(9,930,622)	(21,704,151)	(9,930,622)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(333,015,175)	106,230,680	(327,534,120)	106,595,856
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(742,186)	230,082	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		956,222	-	956,222	-
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20	(15,241,214)	(13,643,331)	(14,691,562)	(13,643,331)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน					
รับดอกเบี้ย		534,746,200	365,261,860	497,788,322	326,204,050
จ่ายดอกเบี้ย		14,166,225	10,145,153	13,865,083	10,064,469
จ่ายภาษีเงินได้		(47,179)	(57,299)	(47,179)	(57,299)
จ่ายภาษีเงินได้		(12,611,239)	(37,849,588)	(8,104,716)	(32,693,640)
รับคืนภาษีเงินได้		19,013	2,962,030	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน					
		536,273,020	340,462,156	503,501,510	303,517,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	11.2 ก)	(1,018,193,130)	(376,790,155)	(1,018,193,130)	(376,790,155)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้		1,016,509,168	379,199,019	1,016,509,168	379,199,019
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(232,185,805)	(283,326,504)	(230,804,940)	(286,439,606)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	17	(2,240,191)	(12,457,721)	(1,533,901)	(10,342,121)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		4,804,224	3,859,672	4,694,998	3,627,575
เงินปันผลรับ	24	-	13,175,780	23,999,741	32,175,533
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(231,305,734)	(276,339,909)	(205,328,064)	(258,569,755)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า		(172,821)	(162,701)	(172,821)	(162,701)
เงินปันผลจ่าย	31	(55,932,700)	(170,007,957)	(55,932,441)	(170,007,710)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(56,105,521)	(170,170,658)	(56,105,262)	(170,170,411)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		248,861,765	(106,048,411)	242,088,184	(125,222,586)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		897,272,315	1,003,320,726	845,988,391	971,210,977
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		1,146,134,080	897,272,315	1,088,056,575	845,988,391
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์		23,465,769	41,192,522	32,953,222	53,940,097
การจัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	9,487,700	-	9,487,700	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ที่อยู่ของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้มีดังนี้

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา: เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” โดยรายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจหลักในการการผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงแม่พิมพ์โลหะและอุปกรณ์สำหรับการผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนายางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา รายงานปัจจุบัน กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และผู้บริหารคาดว่า จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำ สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ใน สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ เกิดขึ้น ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญา ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ ปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตาม สัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาระ
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ พิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม

4 นโยบายการบัญชี

4.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือ มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการลงทุนเพื่อให้ ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจ ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุน จะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน

รายชื่อของบริษัทย่อยของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

ข) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เช่นเดียวกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป จะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

ค) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัท ร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการ นั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน ของกิจการและกลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ หรือวันที่ดีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่

รายการกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไร หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 - 120 วัน ดังนั้น ลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ฉ)

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าเสียหายในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

4.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบีย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) เท่านั้น

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไรหรือขาดทุนอื่น พร้อมกับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุนกำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ข้างต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไรหรือขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

จ) ตราสารทุน

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้เงินปันผลเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) จะรับรู้ในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ฉ) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 แต่ผู้บริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุลูกหนี้การค้าตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อ การจ่ายชำระของลูกหนี้

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 60 เดือนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึง ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ คือ ที่ดินและอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาว และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นจะคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อบັນส่วนราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีของขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นจะคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อบັນส่วนราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องจักร	2 - 20 ปี
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน	5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกำไรหรือขาดทุน

4.9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

4.11 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะบันทึบส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินคงจ่ายรับ
- ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาดิสคิโตนเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งคืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันในสถานะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินคงจ่ายที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับปรุงสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วยอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกโดยรวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนคงที่ที่จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

4.12 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีการนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน การลาประจำปีและการลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบัน รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ข) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมีักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลา รายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และสามารถประมาณการจำนวนเงินที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.15 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะถูกจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นทุนซื้อคืน

กรณีที่บริษัทในกลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทกลับคืน สิ่งตอบแทนที่จ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจนกว่าหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ายออกไปใหม่ เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากการนำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท และรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการขนส่งสินค้า และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องบันทึกส่วนราคาของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบแยกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบแยกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

การขายสินค้า

กลุ่มกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ซึ่งจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อมีการโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้า ซึ่งก็คือเมื่อส่งมอบสินค้าและไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานที่ที่กำหนด ความเสี่ยงของการล่าช้าและการสูญเสียได้ถูกโอนไปยังลูกค้า และเมื่อลูกค้าได้ยอมรับสินค้าตามสัญญาขายแล้ว ซึ่งภาระผูกพันของกลุ่มกิจการสิ้นสุดลงหรือกลุ่มกิจการมีข้อบ่งชี้ว่าเกณฑ์ในการยอมรับทั้งหมดเป็นที่น่าพอใจ

โดยปกติกลุ่มกิจการจะขายสินค้าพร้อมกับมีการให้ส่วนลดตามปริมาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่กำหนด รายได้จากการขายนี้จะรับรู้ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา หักด้วยส่วนลดตามจำนวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าที่คาดหวังจากข้อมูลในอดีต โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญ หนี้สินที่ต้องชำระคืน (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) จะรับรู้สำหรับส่วนลดตามปริมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกิจการพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากการขายมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 30 - 120 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาด

ภาระผูกพันของกลุ่มกิจการในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผิดปกติภายใต้เงื่อนไขการรับประกันจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินและต้นทุนขาย

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็นจุดที่กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใด เว้นแต่มีการกำหนดเวลาในการชำระเงิน

การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา ก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

องค์ประกอบของการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มีการทำสัญญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและการชำระเงินของลูกค้าเกินหนึ่งปี ดังนั้นกลุ่มกิจการไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน (Time value of money)

4.17 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4.18 อนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของอนุพันธ์นั้น

4.19 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที่นำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดำเนินงานของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นการลดความผันผวนของตลาดการเงินและการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มกิจการจึงใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการขึ้นตรงกับแผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการเป็นผู้กำหนด ประเมิน บริหารและป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม รวมถึงกำหนดนโยบายเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การเข้าทำตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินอื่น รวมทั้งการลงทุนในกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน

5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการดำเนินงานระหว่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเยนญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบและเครื่องจักร กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม กลุ่มกิจการได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 69.00 ของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด

ความเสี่ยง

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		
	ดอลลาร์ สหรัฐ บาท	เยนญี่ปุ่น บาท	สกุลเงินอื่น บาท	ดอลลาร์ สหรัฐ บาท	เยนญี่ปุ่น บาท	สกุลเงินอื่น บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	78,515,336	28,410,708	1,570,172	105,642,945	31,733,412	1,202,759
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	52,634,580	30,254,495	-	79,870,857	77,967,108	-
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		
	ดอลลาร์ สหรัฐ บาท	เยนญี่ปุ่น บาท	สกุลเงินอื่น บาท	ดอลลาร์ สหรัฐ บาท	เยนญี่ปุ่น บาท	สกุลเงินอื่น บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	78,515,336	28,410,708	1,570,172	105,642,945	31,733,412	1,202,759
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	52,634,580	30,254,495	-	79,870,857	77,967,108	-

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเยนญี่ปุ่น ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเยนญี่ปุ่นแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ				
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10*	2,588,076	2,577,209	2,588,076	2,577,209
- ลดลงร้อยละ 10*	(2,588,076)	(2,577,209)	(2,588,076)	(2,577,209)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเยนญี่ปุ่น				
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10*	(184,379)	(4,623,370)	(184,379)	(4,623,370)
- ลดลงร้อยละ 10*	184,379	4,623,370	184,379	4,623,370

* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้กลุ่มกิจการจะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงเมื่อจำเป็น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถแสดงตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนดได้ดังนี้

	งบการเงินรวม								
	วันครบกำหนด						ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว					
	ภายใน 1 ปี บาท	1-5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	ภายใน 1 ปี บาท	1-5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	อัตราดอกเบี้ย บาท	บาท	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	588,130,037	-	-	547,783,517	-	-	10,220,526	1,146,134,080	0.18 - 2.04
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนอื่น เบ็ดเสร็จ - เงินลงทุนในตราสารหนี้	566,156,155	25,480,149	-	-	-	-	-	591,636,304	1.37 - 5.35
	1,154,286,192	25,480,149	-	547,783,517	-	-	10,220,526	1,737,770,384	
หนี้สินทางการเงิน									
หนี้สินตามสัญญาเช่า	216,614	396,384	-	-	-	-	-	612,998	6.22
	216,614	396,384	-	-	-	-	-	612,998	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	820,483,503	-	-	67,438,156	-	-	9,350,656	897,272,315	0.05 - 0.73
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนอื่น เบ็ดเสร็จ - เงินลงทุนในตราสารหนี้	443,800,549	141,803,878	-	-	-	-	-	585,604,427	0.45 - 6.58
	1,264,284,052	141,803,878	-	67,438,156	-	-	9,350,656	1,482,876,742	
หนี้สินทางการเงิน									
หนี้สินตามสัญญาเช่า	216,614	577,268	-	-	-	-	-	793,882	6.22
	216,614	577,268	-	-	-	-	-	793,882	

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	วันครบกำหนด						ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว					
	ภายใน 1 ปี บาท	1-5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	ภายใน 1 ปี บาท	1-5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	อัตราดอกเบี้ย บาท	บาท	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	561,100,000	-	-	523,961,143	-	-	2,995,432	1,088,056,575	0.18 - 2.04
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนอื่น เบ็ดเสร็จ - เงินลงทุนในตราสารหนี้	566,156,155	25,480,149	-	-	-	-	-	591,636,304	1.37 - 5.35
	1,127,256,155	25,480,149	-	523,961,143	-	-	2,995,432	1,679,692,879	
หนี้สินทางการเงิน									
หนี้สินตามสัญญาเช่า	216,614	396,384	-	-	-	-	-	612,998	6.22
	216,614	396,384	-	-	-	-	-	612,998	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	786,444,000	-	-	59,439,758	-	-	104,633	845,988,391	0.05 - 0.60
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนอื่น เบ็ดเสร็จ - เงินลงทุนในตราสารหนี้	443,800,549	141,803,878	-	-	-	-	-	585,604,427	0.45 - 6.58
	1,230,244,549	141,803,878	-	59,439,758	-	-	104,633	1,431,592,818	
หนี้สินทางการเงิน									
หนี้สินตามสัญญาเช่า	216,614	577,268	-	-	-	-	-	793,882	6.22
	216,614	577,268	-	-	-	-	-	793,882	

ค) ความเสี่ยงด้านราคา

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาสินค้า (Market risks) ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้มีการกระจายการลงทุนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินของกลุ่มกิจการเป็นหน่วยลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (Asset management company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเท่ากับ 2 - 3 ปี

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) มีดังนี้

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน
หุ้นกู้	ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทรัพย์สินประเภทหน่วย Collective Investment Scheme (CIS)	ลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

5.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้ค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระในระดับ A- ขึ้นไป

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การขายให้กับลูกค้ารายย่อยจะรับชำระด้วยเงินสดเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ฉ)

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มกิจการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบ โดยการมีจำนวนเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการและบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ในช่วงเวลาอันสั้นจำนวน 1,146.13 ล้านบาท และ 1,088.06 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2565 : 897.27 ล้านบาท และ 845.98 ล้านบาท)

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ และพิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ

วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

วันครบกำหนดตามสัญญา ของหนี้สินทางการเงิน	งบการเงินรวม					มูลค่า ตามบัญชี
	ปัจจุบัน บาท	ภายใน 1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,276,864	780,260,764	-	-	793,537,628	793,537,628
รวมหนี้สินทางการเงิน ที่ไม่ใช่ฮุพันธ์	-	220,000	440,000	-	660,000	612,998
รวมหนี้สินทางการเงิน ที่ไม่ใช่ฮุพันธ์	13,276,864	780,480,764	440,000	-	794,197,628	794,150,626
หนี้สินฮุพันธ์ทางการเงิน	-	2,019,377	-	-	2,019,377	2,019,377
รวมหนี้สินฮุพันธ์	-	2,019,377	-	-	2,019,377	2,019,377
รวม	13,276,864	782,500,141	440,000	-	796,217,005	796,170,003
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,755,884	1,135,288,864	-	-	1,144,044,748	1,144,044,748
รวมหนี้สินทางการเงิน ที่ไม่ใช่ฮุพันธ์	-	220,000	660,000	-	880,000	793,882
รวมหนี้สินทางการเงิน ที่ไม่ใช่ฮุพันธ์	8,755,884	1,135,508,864	660,000	-	1,144,924,748	1,144,838,630
หนี้สินฮุพันธ์ทางการเงิน	-	2,607,020	-	-	2,607,020	2,607,020
รวมหนี้สินฮุพันธ์	-	2,607,020	-	-	2,607,020	2,607,020
รวม	8,755,884	1,138,115,884	660,000	-	1,147,531,768	1,147,445,650

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

วันครบกำหนดตามสัญญา ของหนี้สินทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ					มูลค่า ตามบัญชี
	ปัจจุบัน บาท	ภายใน 1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,268,300	782,593,077	-	-	795,861,377	795,861,377
รวมหนี้สินทางการเงิน ที่ไม่ใช่อนุพันธ์	-	220,000	440,000	-	660,000	612,998
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	13,268,300	782,813,077	440,000	-	796,521,377	796,474,375
รวมหนี้สินอนุพันธ์	-	2,019,377	-	-	2,019,377	2,019,377
รวม	-	2,019,377	-	-	2,019,377	2,019,377
รวม						
	13,268,300	784,832,454	440,000	-	798,540,754	798,493,752
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,737,706	1,135,409,858	-	-	1,144,147,564	1,144,147,564
รวมหนี้สินทางการเงิน ที่ไม่ใช่อนุพันธ์	-	220,000	660,000	-	880,000	793,882
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	8,737,706	1,135,629,858	660,000	-	1,145,027,564	1,144,941,446
รวมหนี้สินอนุพันธ์	-	2,607,020	-	-	2,607,020	2,607,020
รวม	-	2,607,020	-	-	2,607,020	2,607,020
รวม	8,737,706	1,138,236,878	660,000	-	1,147,634,584	1,147,548,466

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ และสามารถสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเพื่อรักษาโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

บริษัท อินเว ธิเบอ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคำนวณจากหนี้สินสุทธิหารด้วยส่วนของเจ้าของเช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการ คือ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการและบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินสุทธิ	1,103,174,193	1,440,319,815	1,074,407,797	1,410,886,781
ส่วนของเจ้าของ	3,929,323,636	3,832,030,434	3,864,380,937	3,766,229,578
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.28	0.38	0.28	0.37

6 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน <ul style="list-style-type: none">เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	สินทรัพย์ทางการเงิน <ul style="list-style-type: none">เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน <ul style="list-style-type: none">เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหนี้สินตามสัญญาเช่า	หนี้สินทางการเงิน <ul style="list-style-type: none">เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน (FVPL) บาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) บาท	ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	ราคาตามบัญชี บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	436,548	-	-	436,548	436,548
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	591,636,304	-	591,636,304	591,636,304
- เงินลงทุนในตราสารทุน	-	82,741,175	-	82,741,175	82,741,175
	436,548	674,377,479	-	674,814,027	674,814,027
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	2,019,377	-	-	2,019,377	2,019,377
	2,019,377	-	-	2,019,377	2,019,377
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	612,998	612,998	612,998
	-	-	612,998	612,998	612,998

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม			มูลค่ายุติธรรม
	ผ่านกำไร	ผ่านกำไรขาดทุน			
	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุน		
	(FVPL)	(FVOCI)	ตัดจำหน่าย	ราคาตามบัญชี	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	1,126,838	-	-	1,126,838	1,126,838
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	585,604,427	-	585,604,427	585,604,427
- เงินลงทุนในตราสารทุน	-	93,301,607	-	93,301,607	93,301,607
	1,126,838	678,906,034	-	680,032,872	680,032,872
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	2,607,020	-	-	2,607,020	2,607,020
	2,607,020	-	-	2,607,020	2,607,020
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	793,882	793,882	793,882
	-	-	793,882	793,882	793,882

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ข้อมูลระดับ 1		ข้อมูลระดับ 2		ข้อมูลระดับ 3		รวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์								
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	0.44	1.13	-	-	0.44	1.13
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	-	591.64	585.60	-	-	591.64	585.60
- เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	-	-	82.74	93.30	82.74	93.30
รวมสินทรัพย์	-	-	592.08	586.73	82.74	93.30	674.82	680.03
หนี้สิน								
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	2.02	2.61	-	-	2.02	2.61
รวมหนี้สิน	-	-	2.02	2.61	-	-	2.02	2.61

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ตารางต่อไปนี้จะแสดงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวม							
	ข้อมูลระดับ 1		ข้อมูลระดับ 2		ข้อมูลระดับ 3		รวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	33.97	33.97	33.97	33.97
รวมสินทรัพย์	-	-	-	-	33.97	33.97	33.97	33.97
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ข้อมูลระดับ 1		ข้อมูลระดับ 2		ข้อมูลระดับ 3		รวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน								
สินทรัพย์								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	43.52	43.84	43.52	43.84
รวมสินทรัพย์	-	-	-	-	43.52	43.84	43.52	43.84

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน / ราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองอย่างน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็นไปตามนโยบายการบัญชีตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6

เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถูกกำหนดจากอัตราแลกเปลี่ยนทันทีซึ่งอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์

มูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) คำนวณจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน / ราคาปิดที่อ้างอิงจากศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย / บริษัทจัดการลงทุน (Asset management company)

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 3 ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะ กิจการ บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565	93,301,607
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม	(10,560,432)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	82,741,175

ตารางต่อไปนี้แสดงสรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญที่กลุ่มกิจการใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เป็นข้อมูลระดับที่ 3 ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

	มูลค่ายุติธรรม		ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	ช่วงของข้อมูล	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 30 กันยายน	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท		ร้อยละ	ร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)	82.74	93.30	อัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคต	1.0	1.0
- เงินลงทุนในตราสารทุน			อัตราคิดลดที่ปรับความเสี่ยง	15.7	17.5

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	การเปลี่ยนแปลง	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	
			การเพิ่มขึ้น ของข้อสมมติ	การลดลง ของข้อสมมติ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)	อัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคต	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07	ลดลงร้อยละ 1.81
- เงินลงทุนในตราสารทุน	อัตราคิดลดที่ปรับความเสี่ยง	ร้อยละ 1.0	ลดลงร้อยละ 2.54	เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80

ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะทำงานประเมินมูลค่ายุติธรรมจะหารือเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่าและผลลัพธ์อย่างน้อยทุกไตรมาส

กลุ่มกิจการใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผลในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่สำคัญของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คือ อัตราคิดลดที่ปรับปรุงความเสี่ยงอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น และอัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคต ซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการหรือข้อมูลภายนอกที่สามารถสังเกตได้ของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

7 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และการใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประเมินทางการบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ากลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข) ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

ค) การกำหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือไม่ถูกยกเลิก

สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะเวลาสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ที่เช่า

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา 1) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ 2) การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิ หรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ

ง) การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

- ใช้ข้อมูลที่การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

จ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการทำขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ฉ)

ฉ) สินค้าคงเหลือ

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการดำเนินงานของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน โดยการขายหรือเลิกใช้

8 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานดำเนินงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที่นำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการในปัจจุบัน คือ การผลิตและจัดจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนอีลาสโตเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก โดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มกิจการใช้ปัจจัยด้านเขตภูมิศาสตร์ในการกำหนดส่วนงานที่รายงาน โดยแยกเป็นสองส่วนงานที่รายงาน ได้แก่ (1) ตลาดในประเทศ และ (2) ตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและบริกร	4,359,101,404	4,791,882,796	1,058,104,428	1,091,284,975	5,417,205,832	5,883,167,771
ต้นทุนขายและบริกร	(4,016,125,621)	(4,512,110,025)	(910,513,406)	(930,709,515)	(4,926,639,027)	(5,442,819,540)
กำไรขั้นต้น	342,975,783	279,772,771	147,591,022	160,575,460	490,566,805	440,348,231
รายได้อื่น					59,752,790	54,754,220
รายได้เงินปันผล					-	13,175,780
ค่าใช้จ่ายในการขาย					(100,051,940)	(97,771,056)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(258,259,827)	(267,585,032)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(21,873,446)	(20,545,740)
ต้นทุนทางการเงิน					(39,116)	(49,709)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					170,095,266	122,326,694
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(10,328,987)	(12,386,617)
กำไรสุทธิสำหรับปี					159,766,279	109,940,077
จังหวัดการรับรู้รายได้						
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ						
เสร็จสิ้น (point in time)	4,331,097,340	4,791,074,796	1,057,915,008	1,091,159,341	5,389,012,348	5,882,234,137
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระ						
ที่ต้องปฏิบัติ (overtime)	28,004,064	808,000	189,420	125,634	28,193,484	933,634
รวมรายได้	4,359,101,404	4,791,882,796	1,058,104,428	1,091,284,975	5,417,205,832	5,883,167,771

บริษัท อีโนเว รับเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	91,458	106,319	62,030	71,388
เงินฝากธนาคาร				
- เงินฝากออมทรัพย์	547,783,517	67,438,156	523,961,143	59,439,758
- เงินฝากกระแสรายวัน	10,129,068	9,244,337	2,933,402	33,245
- เงินฝากประจำ	588,130,037	820,483,503	561,100,000	786,444,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,146,134,080	897,272,315	1,088,056,575	845,988,391

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ร้อยละ (ต่อปี)	ร้อยละ (ต่อปี)	ร้อยละ (ต่อปี)	ร้อยละ (ต่อปี)
เงินฝากออมทรัพย์	0.18 - 0.60	0.05 - 0.30	0.18 - 0.60	0.05 - 0.30
เงินฝากประจำ	0.70 - 2.04	0.10 - 0.85	0.80 - 2.04	0.13 - 0.85

เงินฝากประจำประกอบด้วยเงินฝากประจำกับธนาคารระยะเวลา 3 เดือน (พ.ศ. 2565 : เงินฝากประจำระยะเวลา 7 วัน และ 3 เดือน)

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29)	394,832,941	509,613,182	400,210,981	513,659,828
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	453,651,476	520,539,774	451,472,715	518,801,678
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	848,484,417	1,030,152,956	851,683,696	1,032,461,506
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11,009,758	15,295,565	10,260,139	14,484,249
รายได้ค้างรับ	794,470	437,708	737,678	418,308
เงินจ่ายล่วงหน้า	10,000	20,000	-	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29)	2,920,792	1,529,673	4,702,517	3,458,488
ลูกหนี้อื่น	63,133	56,613	63,133	56,613
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	863,282,570	1,047,492,515	867,447,163	1,050,879,164

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	394,822,415	509,580,601	400,200,455	513,627,247
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	6,755	32,581	6,755	32,581
ค้างชำระ 3 ถึง 6 เดือน	3,771	-	3,771	-
ค้างชำระ 6 ถึง 12 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระเกิน 12 เดือน	-	-	-	-
	394,832,941	509,613,182	400,210,981	513,659,828
กิจการอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	451,459,139	515,899,759	449,280,378	514,309,248
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	2,192,337	4,487,633	2,192,337	4,340,048
ค้างชำระ 3 ถึง 6 เดือน	-	152,382	-	152,382
ค้างชำระ 6 ถึง 12 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระเกิน 12 เดือน	-	-	-	-
	453,651,476	520,539,774	451,472,715	518,801,678
หัก ค่าเมื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
	453,651,476	520,539,774	451,472,715	518,801,678
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	848,484,417	1,030,152,956	851,683,696	1,032,461,506

ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มีการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

11 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	มูลค่ายุติธรรม		ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร	ผ่านกำไร		
	ขาดทุน	ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุน	บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	1,146,134,080	1,146,134,080
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ*	-	-	852,262,812	852,262,812
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	436,548	-	-	436,548
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	591,636,304	-	591,636,304
- เงินลงทุนในตราสารทุน	-	82,741,175	-	82,741,175
	436,548	674,377,479	1,998,396,892	2,673,210,919

* ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	มูลค่ายุติธรรม		รวม
	ผ่านกำไร	ราคาทุน	
	ขาดทุน	ตัดจำหน่าย	บาท
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*	-	793,537,628	793,537,628
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	2,019,377	-	2,019,377
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	612,998	612,998
	2,019,377	794,150,626	796,170,003

* ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม		ราคาหุ้น ตัดจำหน่าย	รวม
	มูลค่ายุติธรรม	ผ่านกำไร		
	ผ่านกำไร	ขาดทุน	ขาดทุน	บาท
บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	1,088,056,575	1,088,056,575
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ*	-	-	857,187,024	857,187,024
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	436,548	-	-	436,548
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	591,636,304	-	591,636,304
- เงินลงทุนในตราสารทุน	-	82,741,175	-	82,741,175
	436,548	674,377,479	1,945,243,599	2,620,057,626

* ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มูลค่ายุติธรรม		รวม
	ผ่านกำไร	ราคาหุ้น	
	ขาดทุน	ตัดจำหน่าย	บาท
บาท	บาท	บาท	
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*	-	795,861,377	795,861,377
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	2,019,377	-	2,019,377
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	612,998	612,998
	2,019,377	796,474,375	798,493,752

* ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

11.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- กระแสเงินสดตามสัญญานั้นเข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย แสดงเป็นรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนดังนี้

	งบการเงินรวม					
	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		
	หมุนเวียน บาท	ไม่หมุนเวียน บาท	รวม บาท	หมุนเวียน บาท	ไม่หมุนเวียน บาท	รวม บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,146,134,080	-	1,146,134,080	897,272,315	-	897,272,315
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	852,262,812	-	852,262,812	1,032,176,950	-	1,032,176,950
รวม	1,998,396,892	-	1,998,396,892	1,929,449,265	-	1,929,449,265

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		
	หมุนเวียน บาท	ไม่หมุนเวียน บาท	รวม บาท	หมุนเวียน บาท	ไม่หมุนเวียน บาท	รวม บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,088,056,575	-	1,088,056,575	845,988,391	-	845,988,391
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	857,187,024	-	857,187,024	1,036,394,915	-	1,036,394,915
รวม	1,945,243,599	-	1,945,243,599	1,882,383,306	-	1,882,383,306

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

เนื่องจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียน ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีจึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ค) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ฉ)

11.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ประกอบด้วย

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีกระแสเงินสดตามสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย และมีโมเดลธุรกิจ
 ในวัตถุประสงค์การถือครองเงินลงทุนดังกล่าวเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าและกลุ่มกิจการเลือกใช้สิทธิในการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันรับรู้รายการเริ่มแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน)	566,156,155	443,800,549	566,156,155	443,800,549
	566,156,155	443,800,549	566,156,155	443,800,549
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน)	25,480,149	141,803,878	25,480,149	141,803,878
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ใน ความต้องการของตลาด	82,741,175	93,301,607	82,741,175	93,301,607
	108,221,324	235,105,485	108,221,324	235,105,485
รวม	674,377,479	678,906,034	674,377,479	678,906,034

เงินลงทุนในตราสารหนี้

กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ที่บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (Asset management company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ในประเทศ ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเท่ากับ 2 - 3 ปี นโยบายการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลและการบริหารความเสี่ยง ด้านราคาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.1.1 ค)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในตราสารหนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	585,604,427	592,047,897	585,604,427	592,047,897
การซื้อเพิ่มขึ้น	1,018,193,130	376,790,155	1,018,193,130	376,790,155
การจำหน่ายออกไป	(1,022,104,772)	(388,491,571)	(1,022,104,772)	(388,491,571)
รายได้ดอกเบี้ย	7,558,557	7,381,700	7,558,557	7,381,700
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	2,384,962	(2,123,754)	2,384,962	(2,123,754)
ณ วันที่ 30 กันยายน	591,636,304	585,604,427	591,636,304	585,604,427

กลุ่มกิจการจะโอนสำรองมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ไปยังกำไรหรือขาดทุนอื่น ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้จำหน่ายเงินลงทุนของตราสารหนี้บางส่วนและรับขาดทุนจากการจำหน่าย โดยโอนสำรองมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ไปยังกำไรหรือขาดทุนอื่นจำนวน 56,561 บาท

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อ้างอิงจากราคาตลาดที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกวัดอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 6)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เงินลงทุนในตราสารทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทกิจการ	ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
					พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
					มูลค่ายุติธรรมบาท	ราคาทุนบาท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด	ผลิตยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	เวียดนาม	12.5 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	8.0	82,741,175	30,781,799

ข) รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการกำไร/(ขาดทุน)ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ (โอนสำรองมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไรหรือขาดทุน)	(56,561)	(1,613,948)	(56,561)	(1,613,948)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุ 24)	-	13,175,780	-	13,175,780
	(56,561)	11,561,832	(56,561)	11,561,832
รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้	2,384,961	(2,123,754)	2,384,961	(2,123,754)
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน	(10,560,432)	(81,296,610)	(10,560,432)	(81,296,610)
	(8,175,471)	(83,420,364)	(8,175,471)	(83,420,364)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

11.3 การหักกลบสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกหักกลบและแสดงด้วยมูลค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ผลกระทบของสิทธิในการหักกลบต้องบแสดงฐานะการเงิน		
	มูลค่าขั้นต้น	มูลค่าขั้นต้น	มูลค่าสุทธิ
	มูลค่าขั้นต้น	ที่มีการหักกลบ	ที่แสดง
บาท	ในงบแสดง	ในงบแสดง	
	ฐานะการเงิน	ฐานะการเงิน	
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	498,719,985	(40,615,521)	458,104,464
รวม	498,719,985	(40,615,521)	458,104,464

สัญญาการหักกลบ - ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า

กลุ่มกิจการมีการให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าบางราย โดยภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องจำนวนเงินที่กลุ่มกิจการจะต้องชำระและจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระ จะมีการหักกลบกันและชำระเป็นยอดสุทธิ ดังนั้นยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องจึงได้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน

12 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	285,880,678	429,917,120	285,567,820	429,579,770
งานระหว่างทำ	140,113,214	145,768,698	138,428,974	144,793,181
สินค้าสำเร็จรูป	138,878,744	153,753,453	138,878,744	153,753,453
อุปกรณ์และอะไหล่	42,603,557	46,404,611	41,389,627	45,079,636
สินค้าระหว่างทาง	39,094,255	67,112,796	39,094,255	67,112,796
	646,570,448	842,956,678	643,359,420	840,318,836
หัก ค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า - วัตถุดิบ	(1,367,357)	(2,099,451)	(1,367,357)	(2,099,451)
ค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้า - สินค้าสำเร็จรูป	(3,498,167)	(2,600,629)	(3,498,167)	(2,600,629)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	641,704,924	838,256,598	638,493,896	835,618,756

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 สินค้าคงเหลือมูลค่า 11,363,887 บาท (พ.ศ. 2565 : 7,701,875 บาท) แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับซึ่งต่ำกว่าราคาทุน

ระหว่างปี พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการกลับรายการค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพที่เคยรับรู้จำนวน 3,668,820 บาท โดยกลุ่มกิจการได้ทำลายและตัดจำหน่ายรายการสินค้าคงเหลือดังกล่าว

กลุ่มกิจการได้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมคุณภาพในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 3,834,264 บาท (พ.ศ. 2565 : 2,253,319 บาท) เท่ากัน

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

บริษัท	การประกอบธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน จัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ทุนจดทะเบียน บาท	สัดส่วน ความเป็น เจ้าของ ร้อยละ	เงินลงทุนตาม วิธีราคาทุน บาท
บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ไทย	10,050,000	99.99	10,049,930
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ผลิต ซ่อมแซม และ ดัดแปลงแม่พิมพ์โลหะ	ไทย	10,000,000	99.99	9,999,300
เงินลงทุนในบริษัทย่อย					20,049,230

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน	อาคารและ	
		ส่วนปรับปรุง	รวม
บาท	อาคาร บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564			
ราคาทุน	9,020,819	6,179,498	15,200,317
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(6,179,496)	(6,179,496)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821
ค่าเสื่อมราคา	-	-	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	9,020,819	6,179,498	15,200,317
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(6,179,496)	(6,179,496)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821
ค่าเสื่อมราคา	-	-	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	9,020,819	6,179,498	15,200,317
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(6,179,496)	(6,179,496)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	2	9,020,821

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคารและ ส่วนปรับปรุง		รวม
	ที่ดิน บาท	อาคาร บาท	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564			
ราคาทุน	9,564,949	15,931,220	25,496,169
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,820,332)	(15,820,332)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	110,888	9,675,837
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,564,949	110,888	9,675,837
ค่าเสื่อมราคา	-	(29,149)	(29,149)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,564,949	81,739	9,646,688
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	9,564,949	15,931,220	25,496,169
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,849,481)	(15,849,481)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	81,739	9,646,688
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,564,949	81,739	9,646,688
ค่าเสื่อมราคา	-	(28,522)	(28,522)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,564,949	53,217	9,618,166
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	9,564,949	15,931,220	25,496,169
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,878,003)	(15,878,003)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	53,217	9,618,166

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน	13,875,000	13,875,000	17,830,500	17,830,500
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20,095,000	20,095,000	25,694,261	26,013,761
	33,970,000	33,970,000	43,524,761	43,844,261

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาเป็นตัวแปรสำคัญในเทคนิคการประเมินมูลค่า (หมายเหตุ 6) โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทุกปี ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ทำการประเมิน

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าเช่า				
- บริษัทย่อย (หมายเหตุ 29)	-	-	3,302,460	3,266,700
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29)	1,332,000	1,332,000	1,332,000	1,332,000
- บุคคลอื่น	450,500	392,500	450,500	392,500
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับปี	-	-	28,522	29,149

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม							รวม บาท
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร เครื่องจักร บาท	เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564								
ราคาทุน	213,836,899	989,713,950	3,164,061,625	2,036,586,217	156,896,733	62,022,832	84,235,899	6,707,354,155
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(75,311,967)	(757,258,906)	(2,173,400,215)	(1,823,410,135)	(135,828,764)	(49,267,787)	-	(5,014,477,774)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	138,524,932	232,455,044	990,661,410	213,176,082	21,067,969	12,755,045	84,235,899	1,692,876,381
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	138,524,932	232,455,044	990,661,410	213,176,082	21,067,969	12,755,045	84,235,899	1,692,876,381
ซื้อสินทรัพย์	852,878	11,195,403	24,681,128	56,065,727	5,897,483	4,675,648	196,154,934	299,523,201
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	-	(531)	(4,417,521)	(513,834)	(11,599)	(74,284)	-	(5,017,769)
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(35,703)	(217,043)	(242,891)	(3,980)	-	-	(499,617)
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	-	6,940,626	149,187,231	33,699,627	15,000	10,000	(189,852,484)	-
ค่าเสื่อมราคา	(7,115,297)	(42,286,933)	(196,856,871)	(88,674,014)	(12,081,904)	(5,448,457)	-	(352,463,476)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	132,262,513	208,267,906	963,038,334	213,510,697	14,882,969	11,917,952	90,538,349	1,634,418,720
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565								
ราคาทุน	214,689,777	1,006,292,588	3,280,567,691	2,113,947,060	160,799,227	61,657,145	90,538,349	6,928,491,837
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(82,427,264)	(798,024,682)	(2,317,529,357)	(1,900,436,363)	(145,916,258)	(49,739,193)	-	(5,294,073,117)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	132,262,513	208,267,906	963,038,334	213,510,697	14,882,969	11,917,952	90,538,349	1,634,418,720

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร เครื่องจักร บาท	เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน บาท	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	รวม บาท
					ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน บาท			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	132,262,513	208,267,906	963,038,334	213,510,697	14,882,969	11,917,952	90,538,349	1,634,418,720
ซื้อสินทรัพย์	457,060	7,972,944	20,878,969	37,991,638	6,662,336	1,760,826	138,735,279	214,459,052
จัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	(3,838,255)	7,443,000	-	-	3,604,745
จัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	9,487,700	-	-	-	9,487,700
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	(10,332)	(42,824)	(1,874,042)	(1,950,090)	(23,636)	(2)	-	(3,900,926)
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(206)	(155,300)	(305,659)	(2,115)	(5)	(27,000)	(490,285)
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	178,650	15,829,700	50,066,032	21,201,554	787,519	-	(88,063,455)	-
ค่าเสื่อมราคา	(4,798,517)	(37,578,503)	(186,414,110)	(90,218,987)	(10,462,229)	(5,077,985)	-	(334,550,331)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	128,089,374	194,449,017	845,539,883	185,878,598	19,287,844	8,600,786	141,183,173	1,523,028,675
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566								
ราคาทุน	215,293,377	1,028,460,411	3,317,964,749	2,145,770,234	169,254,458	63,013,869	141,183,173	7,080,940,271
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(87,204,003)	(834,011,394)	(2,472,424,866)	(1,959,891,636)	(149,966,614)	(54,413,083)	-	(5,557,911,596)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	128,089,374	194,449,017	845,539,883	185,878,598	19,287,844	8,600,786	141,183,173	1,523,028,675

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ค่าเสื่อมราคาจำนวน 312,524,721 บาท (พ.ศ. 2565 : 335,319,764 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 22,025,610 บาท (พ.ศ. 2565 : 17,143,712 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม บาท
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร บาท	เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564								
ราคาทุน	213,292,768	966,155,910	2,949,143,630	1,995,353,835	133,225,729	58,516,799	83,947,679	6,399,636,350
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(75,311,966)	(734,788,782)	(2,010,118,898)	(1,787,026,576)	(113,701,612)	(46,508,984)	-	(4,767,456,818)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	137,980,802	231,367,128	939,024,732	208,327,259	19,524,117	12,007,815	83,947,679	1,632,179,532
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	137,980,802	231,367,128	939,024,732	208,327,259	19,524,117	12,007,815	83,947,679	1,632,179,532
ซื้อสินทรัพย์	852,878	11,195,402	22,559,004	53,129,866	4,691,223	4,286,200	196,154,934	292,869,507
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	-	(531)	(4,413,025)	(513,351)	(11,599)	(69,630)	-	(5,008,136)
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(35,703)	(217,043)	(242,891)	(3,978)	-	-	(499,615)
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	-	6,940,626	149,089,731	33,656,907	15,000	10,000	(189,712,264)	-
ค่าเสื่อมราคา	(7,115,297)	(41,798,089)	(187,364,363)	(86,673,056)	(11,174,900)	(5,017,172)	-	(339,142,877)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	131,718,383	207,668,833	918,679,036	207,684,734	13,039,863	11,217,213	90,390,349	1,580,398,411
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565								
ราคาทุน	214,145,647	982,734,548	3,064,406,739	2,069,903,051	135,947,112	58,275,149	90,390,349	6,615,802,595
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(82,427,264)	(775,065,715)	(2,145,727,703)	(1,862,218,317)	(122,907,249)	(47,057,936)	-	(5,035,404,184)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	131,718,383	207,668,833	918,679,036	207,684,734	13,039,863	11,217,213	90,390,349	1,580,398,411

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร เครื่องจักร บาท	เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน บาท	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	รวม บาท
					ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน บาท			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	131,718,383	207,668,833	918,679,036	207,684,734	13,039,863	11,217,213	90,390,349	1,580,398,411
ซื้อสินทรัพย์	457,060	7,972,944	18,512,731	36,780,915	5,794,936	1,591,200	138,708,279	209,818,065
จัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	(3,838,255)	7,443,000	-	-	3,604,745
จัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	-	-	-	9,487,700	-	-	-	9,487,700
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	(10,332)	(42,824)	(1,874,042)	(1,950,088)	(14,127)	(2)	-	(3,891,415)
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(206)	(155,292)	(271,601)	(2,092)	(3)	-	(429,194)
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	178,650	15,829,700	49,918,032	21,201,554	787,519	-	(87,915,455)	-
ค่าเสื่อมราคา	(4,798,517)	(37,218,355)	(177,740,554)	(88,195,984)	(9,405,935)	(4,716,755)	-	(322,076,100)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	127,545,244	194,210,092	807,339,911	180,898,975	17,643,164	8,091,653	141,183,173	1,476,912,212
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566								
ราคาทุน	214,749,247	1,004,902,371	3,103,766,485	2,101,094,084	144,389,592	59,472,467	141,183,173	6,769,557,419
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(87,204,003)	(810,692,279)	(2,296,426,574)	(1,920,195,109)	(126,746,428)	(51,380,814)	-	(5,292,645,207)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	127,545,244	194,210,092	807,339,911	180,898,975	17,643,164	8,091,653	141,183,173	1,476,912,212

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคাজำนวน 307,773,594 บาท (พ.ศ. 2565 : 322,770,988 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 14,302,506 บาท (พ.ศ. 2565 : 16,371,889 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

16 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
พื้นที่ป้ายโฆษณา	584,278	764,094	584,278	764,094
รวม	584,278	764,094	584,278	764,094

รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	179,816	179,816	179,816	179,816
เงินสดจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า	220,000	220,000	220,000	220,000
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รวมรับรู้ใน หนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้:				
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,846,297	1,753,100	1,846,297	1,753,100
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	1,052,317	1,196,152	1,052,317	1,196,152
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	2,898,614	2,949,252	2,898,614	2,949,252

บริษัท อีโคโนว์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

17 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564		
ราคาทุน	121,207,218	88,098,597
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(76,333,718)	(48,626,763)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	44,873,500	39,471,834
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	44,873,500	39,471,834
ซื้อสินทรัพย์	12,457,721	10,342,121
ค่าตัดจำหน่าย	(8,244,560)	(7,220,923)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	49,086,661	42,593,032
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565		
ราคาทุน	133,664,939	98,440,718
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(84,578,278)	(55,847,686)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	49,086,661	42,593,032
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	49,086,661	42,593,032
ซื้อสินทรัพย์	2,240,191	1,533,901
จัดประเภทใหม่ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,604,745)	(3,604,745)
ค่าตัดจำหน่าย	(8,123,757)	(6,933,010)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	39,598,350	33,589,178
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566		
ราคาทุน	132,300,385	96,369,874
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(92,702,035)	(62,780,696)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	39,598,350	33,589,178

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 981,062 บาท (พ.ศ. 2565 : 808,089 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 7,142,695 บาท (พ.ศ. 2565 : 7,436,471 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 6,933,010 บาท (พ.ศ. 2565 : 7,220,923 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทและบริษัทย่อยที่มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สุทธิเป็นสินทรัพย์				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	62,255,784	59,065,939	57,877,792	54,914,597
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,724,093)	(7,088,802)	(2,721,954)	(7,063,481)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)	59,531,691	51,977,137	55,155,838	47,851,116
บริษัทย่อยที่มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สุทธิเป็นหนี้สิน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,164,142	1,075,788	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,478,888)	(1,778,413)	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้สิน)	(314,746)	(702,625)	-	-

งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะสุทธิของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดในแต่ละบริษัทของกรุปกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบลงกันในกรณีที่ในทางกฎหมายเป็นภาษีซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้คือกรมสรรพากร

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)				
ยอดยกมา	51,977,137	44,246,603	47,851,116	39,166,203
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	5,919,460	6,550,445	5,669,628	6,031,770
รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,635,094	1,180,089	1,635,094	2,653,143
ยอดยกไป	59,531,691	51,977,137	55,155,838	47,851,116
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้สิน)				
ยอดยกมา	(702,625)	(279,789)	-	-
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	387,879	164,580	-	-
รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(587,416)	-	-
ยอดยกไป	(314,746)	(702,625)	-	-

บริษัท อีโคโนว รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของกลุ่มกิจการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไร หรือขาดทุน บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	521,404	(117,529)	-	403,875
หนี้สินตามสัญญาเช่า	158,777	(36,177)	-	122,600
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	59,839,732	3,257,883	-	63,097,615
	60,519,913	3,104,177	-	63,624,090
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	(225,368)	138,058	-	(87,310)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้	777,273	-	(476,992)	300,281
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน	(12,503,961)	-	2,112,086	(10,391,875)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(152,819)	35,964	-	(116,855)
อาคารและอุปกรณ์	2,859,474	3,029,140	-	5,888,614
	(9,245,401)	3,203,162	1,635,094	(4,407,145)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	51,274,512	6,307,339	1,635,094	59,216,945
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไร หรือขาดทุน บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	562,088	(40,684)	-	521,404
หนี้สินตามสัญญาเช่า	192,835	(34,058)	-	158,777
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	72,585,800	3,345,332	(16,091,400)	59,839,732
	73,340,723	3,270,590	(16,091,400)	60,519,913
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	(611,061)	385,693	-	(225,368)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้	352,522	-	424,751	777,273
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน	(28,763,283)	-	16,259,322	(12,503,961)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(188,787)	35,966	-	(152,819)
อาคารและอุปกรณ์	(163,300)	3,022,774	-	2,859,474
	(29,373,909)	3,444,435	16,684,073	(9,245,401)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	43,966,814	6,715,025	592,673	51,274,512

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไร หรือขาดทุน บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 บาท
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	521,404	(117,529)	-	403,875
หนี้สินตามสัญญาเช่า	158,777	(36,177)	-	122,600
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	54,612,603	2,942,879	-	57,555,482
	55,292,784	2,789,173	-	58,081,957
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	(225,368)	138,058	-	(87,310)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้	777,273	-	(476,992)	300,281
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน	(12,503,961)	-	2,112,086	(10,391,875)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(152,819)	35,964	-	(116,855)
อาคารและอุปกรณ์	4,663,207	2,706,433	-	7,369,640
	(7,441,668)	2,880,455	1,635,094	(2,926,119)
ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	47,851,116	5,669,628	1,635,094	55,155,838
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไร หรือขาดทุน บาท	รายการที่ รับรู้ในกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บาท
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	562,088	(40,684)	-	521,404
หนี้สินตามสัญญาเช่า	192,835	(34,058)	-	158,777
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	65,895,014	2,748,519	(14,030,930)	54,612,603
	66,649,937	2,673,777	(14,030,930)	55,292,784
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	(611,061)	385,693	-	(225,368)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้	352,522	-	424,751	777,273
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน	(28,763,283)	-	16,259,322	(12,503,961)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(188,787)	35,968	-	(152,819)
อาคารและอุปกรณ์	1,726,875	2,936,332	-	4,663,207
	(27,483,734)	3,357,993	16,684,073	(7,441,668)
ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	39,166,203	6,031,770	2,653,143	47,851,116

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพียงเท่าที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากประมาณการตามข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มกิจการ ส่วนการเปิดเผยความเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจมูลเหตุของการบันทึกยอดสุทธิของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี

ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริษัทแต่ละแห่งมีภาวะภาษีแยกจากกันและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสำหรับการรวมกลุ่มกิจการ

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29)	140,351,445	271,628,810	140,351,445	271,628,810
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	498,772,718	635,452,589	495,306,037	630,076,088
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29)	81,127	76,315	21,344,303	26,433,864
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	101,058,520	163,774,032	86,905,819	145,364,863
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,896,765	2,983,786	1,896,765	2,983,786
เจ้าหนี้อื่น	53,273,818	73,113,002	51,953,773	70,643,939
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	795,434,393	1,147,028,534	797,758,142	1,147,131,350

ยอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
โบนัสค้างจ่าย	59,455,406	126,517,893	53,669,461	113,626,895
ภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่าย	4,345,746	10,615,839	4,145,026	10,146,698
สวัสดิการพนักงานค้างจ่าย	8,606,986	9,401,655	7,874,430	8,573,048
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	28,650,382	17,238,645	21,216,902	13,018,222
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	101,058,520	163,774,032	86,905,819	145,364,863

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

20 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท
งบแสดงฐานะการเงิน:				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	297,147,446	285,819,444	269,436,778	259,683,793
รวม	297,147,446	285,819,444	269,436,778	259,683,793

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท
ยอดยกมา	285,819,444	349,717,892	259,683,793	316,263,957
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	18,932,014	24,222,417	17,176,653	21,766,395
ต้นทุนดอกเบี้ย	7,637,202	5,979,468	6,919,596	5,405,452
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน:				
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(86,710,472)	-	(76,035,810)
- ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	-	6,253,470	-	5,881,152
	312,388,660	299,462,775	283,780,042	273,281,146
<u>บวก</u> ภาวะผูกพันส่วนที่เพิ่มจากการรับโอนพนักงาน	-	-	348,298	45,978
<u>หัก</u> ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(15,241,214)	(13,643,331)	(14,691,562)	(13,643,331)
ณ วันที่ 30 กันยายน	297,147,446	285,819,444	269,436,778	259,683,793

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

กลุ่มกิจการบันทึกหนี้สินดังกล่าวจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.75	ร้อยละ 2.75	ร้อยละ 2.75	ร้อยละ 2.75
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 4.50	ร้อยละ 4.50	ร้อยละ 4.50	ร้อยละ 4.50
อัตราของค่าตอบแทนคงที่อื่น	ร้อยละ 3.50	ร้อยละ 3.50	ร้อยละ 3.50	ร้อยละ 3.50
ราคาทองคำ 1 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
อัตราเงินเฟ้อทองคำ	ร้อยละ 3.00	ร้อยละ 3.00	ร้อยละ 3.00	ร้อยละ 3.00
อายุเกษียณ	58 ปี	58 ปี	58 ปี	58 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	การเปลี่ยนแปลงของ ภาระผูกพัน (ร้อยละ)	การเปลี่ยนแปลงของ ภาระผูกพัน (บาท)
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ลดลงร้อยละ 0.50	ลดลงร้อยละ 4.94 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34	ลดลง 15,033,357 บาท เพิ่มขึ้น 16,254,300 บาท
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65 ลดลงร้อยละ 8.37	เพิ่มขึ้น 29,350,974 บาท ลดลง 25,461,154 บาท
ราคาทองคำ 1 บาท	เพิ่มขึ้น 1,000 บาท ลดลง 1,000 บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 ลดลงร้อยละ 0.36	เพิ่มขึ้น 1,092,275 บาท ลดลง 1,092,274 บาท
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	การเปลี่ยนแปลงของ ภาระผูกพัน (ร้อยละ)	การเปลี่ยนแปลงของ ภาระผูกพัน (บาท)
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50 ลดลงร้อยละ 0.50	ลดลงร้อยละ 4.79 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18	ลดลง 13,217,979 บาท เพิ่มขึ้น 14,277,275 บาท
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.32 ลดลงร้อยละ 8.10	เพิ่มขึ้น 25,689,764 บาท ลดลง 22,326,890 บาท
ราคาทองคำ 1 บาท	เพิ่มขึ้น 1,000 บาท ลดลง 1,000 บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 ลดลงร้อยละ 0.37	เพิ่มขึ้น 1,007,959 บาท ลดลง 1,007,959 บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ซึ่งในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ 11.01 ปี

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลดแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระน้อยกว่า 1 ปี	19,838,930	8,103,016	19,779,861	8,062,111
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 5 ปี	63,187,394	60,239,961	60,341,790	57,973,965
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระเกินกว่า 5 ปี	296,218,460	319,004,823	260,782,754	282,930,440
	379,244,784	387,347,800	340,904,405	348,966,516

21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	จำนวนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า		รวม
		หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	
	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564	192,207,700	85,988,362	298,000,000	383,988,362
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	192,207,700	85,988,362	298,000,000	383,988,362
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	192,207,700	85,988,362	298,000,000	383,988,362

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 192.21 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2565 : 200.00 ล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2565 : หุ้นละ 1 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

รายละเอียดของการลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นที่ซื้อคืนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

22 ทูลสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรทูลสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทูลสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทูลสำรองดังกล่าวเป็นทูลสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในงบการเงินรวม ทูลสำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อยจะรวมอยู่ในกำไรสะสมยังไม่จัดสรร

23 หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจำนวน 7,792,300 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหุ้นทุนซื้อคืนต้องจำหน่ายออกไปภายหลัง 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น) จำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

การลดทุนจดทะเบียนและการตัดหุ้นสามัญซื้อคืน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 7.79 ล้านบาท จากจำนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 192.21 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 192,207,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายจำนวน 7,792,300 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และได้โอนกลับสำรองหุ้นทุนซื้อคืนกลับไปยังกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 106.22 ล้านบาท

24 รายได้เงินปันผล

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ของบริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 ในอัตรา 30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 ของบริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2565 ในอัตรา 30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ของบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 ในอัตรา 5.53 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 16 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 ของบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2565 ในอัตรา 7 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 21 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,545,275,008	2,958,362,592	2,534,064,473	2,937,304,457
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(20,530,193)	16,178,454	(21,238,916)	16,341,406
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ และอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14 และ 15)	334,550,331	352,463,476	322,104,622	339,172,026
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 16)	179,816	179,816	179,816	179,816
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 17)	8,123,757	8,244,560	6,933,010	7,220,923
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	736,717,446	814,290,991	665,958,692	735,099,744
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	21,007,065	15,540,774	21,007,065	15,540,774
ค่าเช่า	2,898,614	2,949,252	2,898,614	2,949,252
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	880,762,437	960,568,188	880,762,437	960,568,188
ค่าสาธารณูปโภค	180,099,834	158,222,673	171,803,499	150,103,498
ค่าขนส่ง	68,242,843	75,418,686	67,967,247	75,320,627
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	112,226,773	117,631,364	109,722,175	113,490,555
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	46,415,107	47,262,156	44,605,107	46,933,942
ค่าเบี้ยประกันภัย	16,622,633	17,428,580	16,175,066	17,209,963

26 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	17,014,353	19,335,050	11,028,262	14,392,744
การปรับปรุงจากงวดก่อน	(378,027)	(233,408)	29,998	(262,604)
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	16,636,326	19,101,642	11,058,260	14,130,140
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18):				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ลดลง	(3,104,177)	(3,270,590)	(2,789,173)	(2,673,777)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ลดลง	(3,203,162)	(3,444,435)	(2,880,455)	(3,357,993)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(6,307,339)	(6,715,025)	(5,669,628)	(6,031,770)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,328,987	12,386,617	5,388,632	8,098,370

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

การกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปี แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	170,095,266	122,326,694	166,012,809	119,958,639
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	34,019,053	24,465,339	33,202,562	23,991,728
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีและ				
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มขึ้น	(6,665,312)	(5,262,287)	(11,102,029)	(8,955,124)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้	4,043,558	4,250,297	3,800,782	4,157,694
กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(20,690,285)	(10,833,324)	(20,542,681)	(10,833,324)
ปรับปรุงจากปีก่อน	(378,027)	(233,408)	29,998	(262,604)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,328,987	12,386,617	5,388,632	8,098,370

อัตราภาษีเงินได้ตัวเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 6.07 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 10.13) สำหรับงบการเงินรวม และร้อยละ 3.25 (พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 6.75) สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ การเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีเงินได้ตัวเฉลี่ยเกิดจากการลดลงของกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ก่อนภาษี	ภาษี	หลังภาษี	ก่อนภาษี	ภาษี	หลังภาษี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้						
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,384,961	(476,992)	1,907,969	(2,123,754)	424,751	(1,699,003)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน						
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(10,560,432)	2,112,086	(8,448,346)	(81,296,610)	16,259,322	(65,037,288)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพัน						
ผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	80,457,002	(16,091,400)	64,365,602
	(8,175,471)	1,635,094	(6,540,377)	(2,963,362)	592,673	(2,370,689)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษี บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษี บาท	หลังภาษี บาท
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,384,961	(476,992)	1,907,969	(2,123,754)	424,751	(1,699,003)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(10,560,432)	2,112,086	(8,448,346)	(81,296,610)	16,259,322	(65,037,288)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	70,154,658	(14,030,930)	56,123,728
	(8,175,471)	1,635,094	(6,540,377)	(13,265,706)	2,653,143	(10,612,563)

27 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ (บาท)	159,766,178	109,940,057	160,624,177	111,860,269
จำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	192,207,700	192,207,700	192,207,700	192,207,700
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.83	0.57	0.84	0.58

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น่าเสนอรายงาน

28 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้สินตามสัญญาเช่า บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565	793,882
ต้นทุนทางการเงิน	39,116
เงินสดจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า	(220,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566	612,998
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่หมุนเวียน	216,614
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	396,384

29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มลีสสระนุกูล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.51 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.69 และจำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 24.80 ถือโดยบุคคลทั่วไป

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการค้ากับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติซึ่งสรุปได้ดังนี้

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
รายได้ค่าบริการ	ราคาต้นทุนบวกกำไร
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และแม่พิมพ์โลหะ	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
คำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราคาตามสัญญาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค	ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย
ค่าโฆษณา	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาซึ่งได้มาจากราคาที่ถูกรับจากบุคคลภายนอก
ค่าบริการพนักงานระหว่างกัน	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	17,034,644	14,057,304
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,408,389,498	2,594,188,187	2,408,200,078	2,594,062,552
	2,408,389,498	2,594,188,187	2,425,234,722	2,608,119,856
รายได้ค่าบริการ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,147,823	15,894,970	16,147,823	15,894,970
รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 14)				
บริษัทย่อย	-	-	3,302,460	3,266,700
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,332,000	1,332,000	1,332,000	1,332,000
	1,332,000	1,332,000	4,634,460	4,598,700
รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	23,999,741	18,999,753
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	13,175,780	-	13,175,780
	-	13,175,780	23,999,741	32,175,533
ซื้อวัตถุดิบ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	746,863,231	931,611,821	746,863,231	931,611,821
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ แม่พิมพ์โลหะ และค่าซ่อมแซม				
บริษัทย่อย	-	-	33,476,205	44,525,875
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,886,780	1,830,016	2,886,780	1,830,016
	2,886,780	1,830,016	36,362,985	46,355,891
ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์				
บริษัทย่อย	-	-	112,672,763	112,887,126
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,230,979	3,181,447	-	-
	3,230,979	3,181,447	112,672,763	112,887,126

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	90,953,898	86,397,658	90,953,898	86,397,658
ค่าเช่าและค่าบริการ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,495,416	1,512,696	1,495,416	1,512,696
ค่าโฆษณา กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,966,680	6,425,485	7,966,680	6,425,485
ค่าสาธารณูปโภค กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385,468	430,505	385,468	430,505

บริษัทได้ทำสัญญาเพื่อให้เช่าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่บริษัทย่อยทั้งสองแห่งและกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในอัตราค่าเช่ารวมปีละประมาณ 4.63 ล้านบาท สัญญานี้มีอายุ 1 ปี

บริษัทได้เก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่วนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งในราคาซึ่งได้มาจากราคาที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

บริษัทได้เข้าทำสัญญารับคำแนะนำและความช่วยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทต้องชำระค่าบริการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บริษัทได้เข้าทำสัญญารับบริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทย่อยตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

บริษัทได้ทำสัญญาเพื่อให้บริการทางวิชาชีพกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ในอัตราค่าบริการรวมปีละประมาณ 13.54 ล้านบาท โดยอัตราค่าบริการจะถูกทบทวนและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเดือนมิถุนายนของทุกปี สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และรับบริการรักษาความปลอดภัยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ในอัตราค่าเช่าและบริการรวมปีละประมาณ 1.52 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	5,378,040	4,046,646
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	394,832,941	509,613,182	394,832,941	509,613,182
รวมลูกหนี้การค้า	394,832,941	509,613,182	400,210,981	513,659,828
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,781,724	1,928,815
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,920,792	1,529,673	2,920,793	1,529,673
รวมลูกหนี้อื่น	2,920,792	1,529,673	4,702,517	3,458,488
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	140,351,445	271,628,810	140,351,445	271,628,810
รวมเจ้าหนี้การค้า	140,351,445	271,628,810	140,351,445	271,628,810
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	21,263,176	26,357,550
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	81,127	76,315	81,127	76,314
รวมเจ้าหนี้อื่น	81,127	76,315	21,344,303	26,433,864

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญของกลุ่มกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	71,394,128	68,323,785	71,394,128	68,323,785
ผลประโยชน์หลังการจ้างงาน	2,537,545	1,596,821	2,537,545	1,596,821
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1,212,488	1,316,516	1,212,488	1,316,516
	75,143,855	71,237,122	75,143,855	71,237,122

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

30 การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		บริษัท ดินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ลงวันที่	64-0737-1-07-1-0 17 มีนาคม พ.ศ. 2564	64-0736-1-07-1-0 17 มีนาคม พ.ศ. 2564	63-0570-1-00-1-0 15 เมษายน พ.ศ. 2563
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับยานพาหนะและยางผสม	ผลิตแม่พิมพ์โลหะและการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ			
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	3 ปี	3 ปี	5 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้นผลหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าวันแรก	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ไม่ได้รับ
3.5 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 3.1	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายได้จากการขายของกลุ่มกิจการเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายในประเทศ ซึ่งการจำแนกรายได้ตามส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ได้รับการส่งเสริม		ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท
รายได้จาก :						
การส่งออก	975,776,971	985,164,997	82,327,457	106,119,978	1,058,104,428	1,091,284,975
การขายในประเทศ	3,120,618,592	3,465,351,016	1,238,482,812	1,326,531,780	4,359,101,404	4,791,882,796
	4,096,395,563	4,450,516,013	1,320,810,269	1,432,651,758	5,417,205,832	5,883,167,771
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ได้รับการส่งเสริม		ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2566 บาท	พ.ศ. 2565 บาท
รายได้จาก :						
การส่งออก	975,776,971	985,164,997	82,138,037	105,994,343	1,057,915,008	1,091,159,340
การขายในประเทศ	3,137,653,236	3,465,351,016	1,219,800,479	1,325,109,840	4,357,453,715	4,790,460,856
	4,113,430,207	4,450,516,013	1,301,938,516	1,431,104,183	5,415,368,723	5,881,620,196

31 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 ของบริษัท มีมติเพื่ออนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2565 ในอัตรา 0.2910 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.2496 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0414 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 55.93 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 ของบริษัท มีมติอนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 ในอัตรา 0.8845 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 170.01 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

32 การระดมทุน

32.1 ข้อผูกมัดตามสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำและมีอายุสัญญาเช่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร ที่พักสำหรับพนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน

ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำและมีอายุสัญญาเช่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	1,068,272	647,022	1,068,272	647,022
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี	311,770	377,190	311,770	377,190
รวม	1,380,042	1,024,212	1,380,042	1,024,212

32.2 หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทที่เป็นภาระผูกพันตามปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการค้ำประกันเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 20.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 20.62 ล้านบาท) การค้ำประกันเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามในการอนุญาตให้ใช้ใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองโดยผู้ออกใบอนุญาตจำนวน 0.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 0.38 ล้านบาท) และการค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 8.26 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 5.42 ล้านบาท)

หนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นออกสำหรับการดำเนินการตามปกติของธุรกิจ บริษัทคาดว่าจะไม่เกิดหนี้สินจากการค้ำประกัน

32.3 ข้อผูกมัดตามสัญญาดำเนินงาน

บริษัทได้ทำสัญญาเพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคในการผลิตกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย

33 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ได้มีมติเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2566 ในอัตรา 0.4178 บาทต่อหุ้นจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 80.30 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยเงินปันผลดังกล่าวยังไม่ได้ถูกบันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป